

Quảng Văn là địa phương vùng cồn bãi ở giữa sông Gianh, thuộc vùng nam thị xã Ba Đồn. Với nỗ lực của chính quyền và nhân dân địa phương, xã Quảng Văn đã về đích nông thôn mới vào cuối năm 2018, sớm hơn kế hoạch đặt ra 2 năm. Những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, phong trào TDTT ở xã Quảng Văn đã được phát triển rộng khắp trên địa bàn xã, thu hút đông đảo người dân tham gia luyện tập để nâng cao sức khỏe.

Là xã thuần nông nên cuộc sống của người dân Quảng Văn đa số phụ thuộc vào ruộng đồng, ngoài ra còn



Giải bóng đá xã Quảng Văn được tổ chức thường niên, thu hút đông đảo người dân tham gia cổ vũ **Ảnh: T.B**

*Vượt khó phát triển*

## PHONG TRÀO TDTT Ở QUẢNG VĂN

TÂN BÌNH

có phát triển chăn nuôi cùng với nghề nón lá. Trước đây, do cuộc sống còn vất vả nên tỉ lệ người dân Quảng Văn tập luyện TDTT thường xuyên rất thấp, hệ thống sân thể thao, điểm tập luyện ở địa phương còn hạn chế. Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, xã đã triển khai gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trải qua thời gian, cùng với công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động TDTT, người dân Quảng Văn đã dần nâng cao ý thức tự giác tập luyện TDTT. Đến nay, xã có hơn 30% số người tham gia tập luyện các hoạt động TDTT thường xuyên như thể dục dưỡng sinh, bóng chuyền, đi bộ...; nhiều câu lạc bộ TDTT ra đời và hoạt động hiệu quả, góp phần phát triển phong trào TDTT ngày càng sâu rộng trên địa bàn xã.

Hưởng ứng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Hiệu trưởng trường Tiểu học Quảng Văn 2 Đinh Phương Nhận cho biết, đối với học sinh, để đảm bảo chất lượng dạy và học môn giáo dục thể chất, nhà trường đã đầu tư, mua sắm cơ sở vật chất khá đầy đủ. Năm 2019, trường đã tổ chức Ngày hội thiếu nhi vui khỏe với nhiều hoạt động thể thao như nhảy sạp, các trò chơi dân gian như nhảy bao bố, trượt ván... Với giáo viên, phong trào bóng chuyền được duy trì tập luyện đều đặn vào cuối buổi chiều hằng ngày để mọi người tăng cường sức khỏe, tinh thần thoải mái. Những năm qua, đội bóng chuyên nữ, bóng đá nữ giáo viên trường Tiểu học Quảng Văn 2 đã tích cực tham gia các giải thể thao do xã Quảng Văn, Phòng GD&ĐT thị xã Ba Đồn tổ chức. Đồng thời, đội bóng đã thi đấu giao lưu với các trường như Tiểu học Quảng Hòa, Quảng Phúc, Quảng Thuận,

## Thể dục - Thể thao

Quảng Lộc, Quảng Long. Gần đây nhất, đội bóng chuyên cũng đã tham gia thi đấu tại giải bóng chuyên nữ mở rộng do thôn Vĩnh Phước (xã Quảng Lộc) tổ chức và đã giành giải nhì chung cuộc.

Thời gian qua, nhằm tạo sân chơi, nơi tranh tài cho các VĐV để qua đó phát triển phong trào tập luyện TDTT quần chúng trên địa bàn, hàng năm xã Quảng Văn đã duy trì và tổ chức nhiều giải thi đấu thể thao. Chào mừng xuân Canh Tý 2020, xã đã tổ chức giải bóng đá nam 11 người. Giải diễn ra trong 2 ngày (mồng 4, 5 Tết) với sự tham gia của 4 đội bóng đến từ 4 thôn ở trên địa bàn xã. Với tinh thần thể thao cao thượng, trung thực và đoàn kết, các đội bóng đã mang đến cho khán giả nhiều trận đấu hay, hấp dẫn. Kết thúc giải, đội bóng thôn La Hà Đông đã giành giải nhất; giải Nhì thuộc về đội bóng thôn La Hà Nam; giải Ba thuộc về đội thôn La Hà Tây và đội thôn Văn Phú giành giải Khuyến khích. Cùng với tổ chức bóng đá, vào dịp vui xuân đón Tết, xã Quảng Văn còn tổ chức các môn thể thao truyền thống của quê hương như kéo co, đẩy gậy, cờ tướng, cờ thẻ. Từ những hoạt động thể thao này không chỉ phát triển phong trào tập luyện TDTT trong quần chúng nhân dân mà qua đó đã góp phần duy trì, gìn giữ những môn thể thao truyền thống của dân tộc. Tính trung bình mỗi năm xã Quảng Văn đều tổ chức từ 3 đến 5 giải, hoạt động thể thao như tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; giải bóng chuyên vào dịp 26/3 do Đoàn Thanh niên tổ chức; giải bóng chuyên hơi do Hội Người cao tuổi; giải bóng đá thanh thiếu niên diễn ra vào dịp hè...

Cùng với đó, xã Quảng Văn thường xuyên thành lập các đội thể thao tham gia đầy đủ các giải thể thao do thị xã Ba Đồn tổ chức. Viết về phong trào TDTT ở xã Quảng Văn không thể không nhắc đến thành tích của đội đua thuyền thôn Văn Phú (đại diện xã Quảng Văn) đã tham gia lễ hội đua thuyền thị xã Ba Đồn trên

sông Gianh năm 2018. Tham gia lễ hội có 10 thuyền đua ở các địa phương Quảng Phong, Quảng Thuận, Quảng Phúc, Quảng Lộc, Quảng Tiên, Quảng Hải, Quảng Minh, Quảng Sơn, Quảng Tân, Quảng Văn với gần 300 vận động viên, cự ly đua 3,5km. Kết quả, đội đua thuyền xã Quảng Văn đã giành giải ba. Để giành được kết quả này, đội đua thuyền Quảng Văn đã có sự chuẩn bị chu đáo về nhân lực và vật lực. Xã đã tuyển chọn các vận động viên có sức khỏe tốt, có kỹ năng đua thuyền ở thôn Văn Phú; nguồn hỗ trợ đội đua thuyền tham gia giải được địa phương huy động xã hội hóa từ các nhà hảo tâm và nhân dân ủng hộ.

Song hành cùng với việc xây dựng hạ tầng cơ sở nông thôn mới, xã Quảng Văn đã chú trọng đầu tư thiết chế, xây dựng cơ sở vật chất TDTT để người dân tham gia tập luyện thuận lợi. Đến nay, tại 4 nhà văn hóa đạt tiêu chuẩn nông thôn mới đều có sân chơi, điểm tập luyện TDTT. Trong đó, nhà văn hóa ở 3 thôn La Hà được xây dựng với kinh phí trên 700 triệu đồng/nhà. Riêng nhà văn hóa thôn Văn Phú xây dựng với kinh phí 1 tỷ đồng. Cuối năm 2019, xã đã đầu tư hơn 1 tỷ đồng để nâng cấp, xây dựng sân vận động trung tâm xã để phục vụ tổ chức các hoạt động TDTT.

Ông Trần Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Văn cho biết: Trong những năm qua, xã Quảng Văn đã gắn kết chặt chẽ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Với quyết tâm nỗ lực vươn lên, đến nay cuộc sống của nhân dân Quảng Văn có sự chuyển biến rõ nét; phong trào tập luyện TDTT trong nhân dân diễn ra thường xuyên, rộng khắp trên địa bàn xã. Cùng với công tác tuyên truyền, xã Quảng Văn cũng đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động TDTT; đồng thời huy động nguồn lực xã hội hóa để xây dựng cơ sở vật chất phục vụ nhân dân tập luyện và thi đấu TDTT ■

T.B